

Sơ Lược về Bản Báo Cáo MSA Cho Gia Đình

Vào Tháng Ba năm 2005 con em của quý vị đã thi môn đọc trong Kỳ Thi Thấm Định của Trường Maryland (MSA). Kỳ thi này là do đòi hỏi bởi Đạo Luật Không Trẻ Nào Bị Bỏ Rơi ("NCLB") của liên bang và là một phương cách để đo lường thành quả môn đọc của con em quý vị. Kỳ thi đọc này là để đo lường thành quả của con em quý vị so với Tiêu Chuẩn Nội Dung Môn Đọc của Maryland (Maryland Reading Content Standards). Tiêu Chuẩn Nội Dung Môn Đọc của Maryland cho thấy rõ về những gì mà tất cả các học sinh đều phải biết và có thể làm được. Chi tiết đó có sẵn tại trường của quý vị hoặc trong mạng điện toán ở địa chỉ <http://mdk12.org>.

Bản Ghi Mức Điểm ở phía dưới cho thấy điểm của môn đọc mà con em quý vị đã đạt được, cũng như mức điểm trung bình của môn đọc đối với những học sinh cùng cấp lớp trong trường của con em quý vị, trong hệ thống trường, và trong toàn tiểu bang. Mức điểm giúp cho quý vị hiểu rõ về thành quả của con em quý vị liên quan đến các tiêu chuẩn được đặt ra về thành quả của mức căn bản, khá, và giỏi. Ở phía dưới có ghi phần giải thích ngắn gọn về thành quả mong muốn của mỗi trình độ. Tỷ số đạt được về thành quả của các học sinh cùng cấp lớp với con em quý vị của mỗi trình độ có ghi ở phía dưới, để cho nhà trường quý vị, khu học chánh của quý vị, và trong toàn tiểu bang so sánh.

Điểm MSA là chỉ cho biết thành quả môn toán của con em quý vị. Quý vị nên trao đổi ý kiến với giáo viên của con em quý vị để biết thành quả về bài làm trong lớp, bài làm ở nhà, các dự án và những bài thi (test) cũng như những bài trắc nghiệm (quiz). Trong mạng điện toán ở địa chỉ: <http://mdreportcard.org> có đăng thêm những chi tiết về thành quả và hệ thống nhà trường.

Bản Ghi Mức Điểm của MSA

	Mức Điểm	Căn Bản	Khá	Giỏi
CON EM QUÝ VỊ				
NHÀ TRƯỜNG CỦA CON EM QUÝ VỊ				
KHU HỌC CHÁNH CỦA CON EM QUÝ VỊ				
Maryland				
		0	385	425
				800

**Không đăng nếu có dưới 5 học sinh.
Xin liên lạc với nhà trường của quý vị để biết chi tiết.

Điểm Thi Tiêu Chuẩn Stanford 10 (NRT)

Con em của quý vị cũng đã trải qua kỳ thi tiêu chuẩn Stanford 10 (NRT), vì đây là một phần trong Kỳ Thi Thấm Định của Trường Maryland. Kỳ thi này đo lường sự khác biệt, nhưng liên quan đến việc hiểu biết từ Tiêu Chuẩn Nội Dung của Maryland. Những con số về tỷ lệ ở phía dưới là để so sánh thành quả của con em quý vị với mức điểm của học sinh cùng cấp lớp trên toàn quốc. Thí dụ, học sinh ở trong nhóm thứ 40 có nghĩa là trình độ bằng hoặc khá hơn 40 phần trăm của tất cả các học sinh trên toàn quốc – nhưng không giỏi bằng 60 phần trăm so với những học sinh khác.

Điểm NRT

Tổng Số của Môn Đọc

Giải Thích về Mức Thành Quả của MSA

Giỏi - Học sinh ở trình độ này thường đọc được những bài văn trên trình độ và biểu lộ khả năng hiểu nghĩa về những bài đọc phức tạp và những điều muốn truyền đạt.
Khá - Học sinh ở trình độ này có thể đọc được những bài văn thích hợp và biểu lộ khả năng hiểu nghĩa về bài đọc và những điều muốn truyền đạt. Mục đích là để cho tất cả các học sinh đạt được trình độ khá hoặc giỏi.
Căn Bản - Học sinh ở trình độ này không có đủ khả năng để đọc và hiểu nghĩa trọn bài đọc ở cấp thích hợp và những điều muốn truyền đạt.

Nhà Trường/Hệ Thống/Tiểu Bang MSA

Tỷ số học sinh tại:	Căn Bản	Khá	Giỏi
NHÀ TRƯỜNG CỦA CON EM QUÝ VỊ			
KHU HỌC CHÁNH CỦA CON EM QUÝ VỊ			
Maryland			

Ngày in:

Reading – Vietnamese